

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด
และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบรรยายละเอียดด้านปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา ความรู้ ทักษะ
การประยุกต์ใช้และปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ตัดสิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 3 จะต้องมีความสอดคล้องอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. มีความรู้และทักษะ กีฬาที่ทำการตัดสิน กฎกติกา ไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายในการเป็นผู้ตัดสิน จรรยาบรรณและความยุติธรรมในกีฬาที่ตัดสิน
และการบริหารจัดการและเทคนิคการตัดสิน
เพื่อการแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยหนึ่งในการตัดสินกีฬาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีหลักฐานเอกสารรับรองจากต้นสังกัดและมีคุณวุฒิทางการศึกษา
หรือ หรือ
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรการตัดสินกีฬาที่จัดโดยหน่วยงานทางด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
หรือ
3. ได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 6
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การตัดสินกีฬาอย่างน้อยมากกว่า 5
ปีขึ้นไปและผ่านการอบรมหลักสูตรการผู้ตัดสิน
กีฬาที่จัดโดยหน่วยงานทางด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ตัดสินกีฬา

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

10101	SPT-ZOJJ-188A	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน
10201	SPT-UNTR-192A	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา
10301	SPT-KQOM-196A	ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล